



ASSOCIATION DES ANCIENS DU LYCÉE ALBERT SARRAUT DE HANOI

HỘI NGỘ XUÂN NHÂM DẦN (Chủ Nhật 4/17/2022 tại California)

Ngày 4 tháng 4, 2022

Thân gửi các bạn Cựu Học Sinh Lycée Albert Sarraut de Hanoi (ALAS) và Thân Hữu.

Chúng ta mới bước sang tháng 3 âm lịch của mùa xuân năm Nhâm Dần 2022. Sáng và tối, trời Cali vẫn lạnh lạnh, mùa xuân đã trở lại với muôn hoa đua nở. Dịch Covid đã tạm yên ổn, chúng ta ai cũng đã được chích 3 mũi thuốc để đảm bảo an toàn, vì vậy Ban Chấp Hành Hội ALAS California đã tổ chức buổi họp mặt sau hai năm đình hoãn vì phòng bệnh. Chỉ trong vòng ba tuần lễ, chúng tôi đã được các hội viên và thân hữu vui vẻ tham gia hơn cả số người dự định. Xin thành thật cảm ơn các anh chị em đã ủng hộ tinh thần để chúng tôi dễ dàng trong phần thủ tục. Các anh chị em đã tự sắp xếp từng bàn và thu tiền hộ từng bàn và đã gửi cho thủ quỹ. Chúng tôi rất cảm động với tình cảm đặc biệt mà các bạn đã dành cho chúng tôi.

Như những bạn cũ đã biết, chúng tôi là một nhóm thân hữu họp nhau trong tinh thần cởi mở, hoà mình tự nhiên hát hò, hát huyền tâm sự. Mong tất cả quý anh chị em hưởng ứng, để chúng ta có một buổi họp mặt vui vẻ thân tình, nhất là các bạn trong ban văn nghệ, ước mong trước sau mọi người đều được trình diễn để cùng thưởng thức và điu nhau trên sân nhảy với những tài năng "Cây Nhà Lá Vườn".

Mời quý vị thưởng thức bài thơ:

XUÂN DẰN DẰN

*Xuân đến rồi đây em biết không?
Đôi chim chiu mỏ tổ tình nồng
Gió xuân lá lướt trên hoa lá
Tổ thắm không gian xuân nắng hồng*

*Xuân đến rồi đây dưới áng mây
Ngàn hoa đua nở ý xuân đầy
Phở phờng tập nập xuân tươi thắm
Hạnh phúc hoan ca xuân sum vầy*

*Xuân đến rồi đây rộn rịp lòng
Ngày vui hội ngộ ta chờ trông
Hai năm chờ đợi vì Covid
Gặp lại hân hoan như ước mong*

*Xuân đến rồi đây xuân lại đi
Reo bao yến tiệc tuổi xuân thì
Cho năm tháng cũ ngày xa cách
Để kỷ niệm đời mãi mộng si*

*Xuân đã đi và mau trở lại!
Mang tin yêu hạnh phúc ngày mai!
Hòa bình thế giới hoa đua nở
Chào đón ngày vui trong tương lai.*



Alas Lê Hồng Phượng, Tổng Thư Ký/Thủ Quỹ